



Title :	สรุปข่าว แม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เสียงของนิรลส์ หน้า 6(1)
Date :	๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

 **สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง**

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มฟล.
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ จำนวน ๒,๐๕๖ ราย



มฟล. จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๕๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บัณฑิต ๒,๐๕๖ ราย พร้อมรับใช้สังคม โดยมี รร.แม่ฟ้าหลวง และห้องเที่ยว เมียนมา ร่วมเข้ารับ ป.เอก สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สำหรับ ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มีจำนวน ๔ ราย ในจำนวนนี้มี นายฟู เสวีย จาง อดีตเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย รับสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ ส่วน นายเจา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่จีนประจำ จ. เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ 'ตุงทองคำ'

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรอดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๒,๐๕๖ ราย เป็นปริญญาตรี ๑,๘๐๐ ราย ปริญญาโท ๒๔๒ ราย และปริญญาเอก ๑๔ ราย จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, การจัดการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, อุตสาหกรรมเกษตร, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, พยาบาลศาสตร์, จินวิทยา และศิลปศาสตร์





Title :	สรุปข่าวหน้าซลว
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงอภยวิธั หน้า ๖ (๒)
Date :	๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

อธิการบดี มฟล. ย้ำ มหาวิทยาลัยต้องผลิตบัณฑิตคุณภาพ ต้องทำงานได้ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสากล



มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรม “นักศึกษาพบอธิการบดี ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558” (Meet the President 2016) ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อชี้แจง แจงข่าวสาร บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ความก้าวหน้าและสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงวิสัยทัศน์ด้านต่างๆ เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งอธิการบดีได้กล่าวเน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการศึกษา เพราะเปรียบเป็นบันไดนำทางไปสู่ความสำเร็จ โดยมหาวิทยาลัยมุ่งหวังผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำองค์ความรู้ออกไปพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ อีกทั้งต้องสามารถปรับตัวได้ ในการทำงานท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่มีมหาวิทยาลัยเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษาที่มาจากทุกจังหวัด มาจากทุกชาติสมาชิกอาเซียน และมาจาก 26 ประเทศทั่วโลก ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน กิจกรรมสร้างสรรค์ การบริการสังคม และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะทำให้บัณฑิตของแม่ฟ้าหลวงออกไปทำงานได้ในทุกระดับ และสามารถออกไปทำงานได้ทั่วโลก

กายภาพบำบัด มฟล. ได้รับการรับรองหลักสูตรระดับสูงสุด 5 ปี ผู้ปกครองเชื่อมั่น-ยอดนักเรียนสอบเข้าพุ่ง



ในปัจจุบัน บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นที่ต้องการอย่างมาก ชำยังขาดแคลนในหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล รวมถึงสหวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตออกมาอย่างต่อเนื่อง

แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และสาขาวิชาหนึ่งที่มีผู้สนใจจำนวนมากก็คือ “กายภาพบำบัด” ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดรับนักศึกษามาได้เพียง 9 ปี แต่ก็ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ให้บัณฑิต ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ ด้วยได้รับการรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันในระดับดีมาก ทำให้ปีที่ผ่านมา มียอดสมัครเรียนมากกว่า 1,500 คน แต่รับจริงได้จำนวนจำกัด เพื่อรักษาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เปิดเผยว่า เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สภากายภาพบำบัด มีมติรับรองหลักสูตรกายภาพบำบัดและสถาบันด้านกายภาพบำบัดของ มฟล. เป็นเวลาถึง 5 ปี ซึ่งถือเป็นการรับรองในระดับที่สูงที่สุด เนื่องด้วยได้รับผลการประเมินในด้านต่างๆ ในระดับดีมาก แสดงถึงความพร้อมของสถาบัน คุณภาพของคณาจารย์ รวมถึงเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่มีมาตรฐานในระดับสากล ทั้งยังเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีทักษะในงานกายภาพบำบัดชุมชน ส่งผลให้ในแต่ละปีมีผู้สนใจสอบเข้าศึกษาต่อมากกว่า 1,500 คน เกินกว่าจำนวนรับถึง 20 เท่า